



ลงทะเบียนรับผ่านระบบ สพป.สป.2

เลขที่รับ 17585 วันที่ 22 ส.ค. 2557

เวลา 13.33 น.

() กง. () ขก. () บค. () นผ.
() สค. () สช. () ศน. () ตสน.

mail

ที่ สป ๐๐๑๗.๓ / ๑๕๖

ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ ทุกอำเภอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม “เส้นทาง
การปฏิรูปประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ได้มี
การมอบนโยบายแนวทางการปฏิรูปจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
จำนวน ๘ ประเด็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนของอำเภอขอให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไป



สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร./โทรสาร.๐ ๒๗๐๒๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๓๑

สรุปประเด็นการมอบนโยบายการปฏิรูป ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กิจกรรม “เส้นทางปฏิรูปประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี)

ที่	ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานใน มท. ที่เกี่ยวข้อง
๑	ความปรองดอง ของคนในชาติ	การสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีให้คนในชาติ เพื่อให้พร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	- ปค.
๒	การเตรียมการ ปฏิรูปประเทศ	๒.๑ กระทรวงกลาโหม โดยคณะทำงานเตรียมการปฏิรูป เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัย ๔๑๘ เรื่อง รวมถึงข้อมูลจากอีเมลและไปรษณีย์ ๓,๘๒๗ เรื่อง สัมภาษณ์เชิงลึก ประชุมกลุ่มย่อย เปิดเวทีสาน.สวนากับกลุ่ม องค์กรภาครัฐ และเอกชน ๗๕ คณะในกรุงเทพมหานคร ส่วนในภูมิภาคได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์โดยให้ กอ.รมน.ภาค ๑-๔ ร่วมกับจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปรองดองฯ ครอบคลุม ทุกจังหวัด และได้จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองเพื่อการ ปฏิรูป ๙๒,๔๓๒ ครั้ง เพื่อให้คนมาพูดคุยกันแม้ว่าจะเป็นคนละ สี จะได้หายโกรธเคืองกันและเดินหน้าแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน นักการเมือง กลุ่มแกนนำ คู่ขัดแย้ง ต่างๆ ไม่ต่ำกว่า ๑๗๗ ฉบับ ส่วนคดีความต่างๆ ก็ให้เป็นไปตาม กระบวนการของกฎหมาย ๒.๒ การดำเนินการเรื่องการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีกรอบระยะเวลา ดังนี้ (๑) วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๗ เป็นการเริ่มคิกออฟการปฏิรูป (๒) วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗ กกต.จะมีการประกาศการสรรหา บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก สปช. (๓) วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจะเปิดรับสมัคร (สำหรับ กระทรวงมหาดไทย อาจให้มีการเสนอชื่อบุคคลโดย อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และหรือ อ.ก.พ.สป.) (๔) วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๕๗ จะนำรายชื่อสมาชิก สปช.ทูลเกล้าฯ ๒.๓ Roadmap ในระยะที่ ๑ คาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ส่วนระยะที่ ๒ เริ่มปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จะมีคณะรัฐมนตรี สำหรับระยะที่ ๓.คือช่วงปลายปี ๒๕๕๘ จะมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและมีการเลือกตั้ง	- ปค. - ศูนย์เฉพาะกิจ มท. - สป.มท. (สตร,กจ)
๓	ศูนย์ดำรงธรรม	ให้เป็นช่องทางสำหรับคนในพื้นที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ การปฏิรูป โดยเฉพาะ ๑๑ เรื่อง ได้แก่ การเมือง การบริหาร ราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และอื่นๆ	- สป.มท. (สตร.) - ศูนย์ดำรงธรรมทุก จังหวัด

ที่	ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานใน มท. ที่เกี่ยวข้อง
๔	การจัดสรรที่ดินทำกิน	การจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนยากจน โดยให้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ แล้วรัฐลงทุนให้ โดยให้ทำกินในพื้นที่หลวงหรือที่ราชพัสดุหรือป่าที่เสื่อมสภาพแล้ว ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ทางทหารให้ทำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในค่ายทหาร ปลูกพืชผลส่งโรงเลื่อย โดยให้ประชาชนยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินมาทำแล้วแบ่งรายได้ให้ไป	- ทด. - พช.
๕	ป่าไม้	ขณะนี้มีความคิดจะให้พื้นที่ป่ากลับมาเป็น ๑ ใน ๓ เหมือนในอดีต แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหลายพื้นที่แห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ ก็ให้พิจารณาว่าตรงไหนปลูกป่าได้ก็ให้ปลูก. ส่วนตรงไหนที่ปลูกไม่ได้แล้ว ก็ให้จัดทำเป็นที่ทำกินของประชาชนรายได้น้อย โดยรัฐเป็นเจ้าของ เช่น ป่าที่ถูกบุกรุกมาแล้ว และให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างต้นยางพารา เมื่อทำการยึดคืนแล้ว ก็ไม่ต้องไปตัดต้นยางพาราทิ้งอย่างที่เป็นข่าว ให้เก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อ ถ้าจะมีการปลูกป่าก็ปลูกต้นไม้แทรกต้นยางพาราไป ต้นยางพาราที่ยึดมาเป็นของรัฐ ก็ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยมีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์แล้ว เข้ามากรีดยางพารา อาจจะแบ่งรายได้ให้ไป ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าทำอย่างนี้คนงมงายจะมีที่ดินทำกิน แต่เรื่องนี้ต้องไปดูให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายด้วย	ทุกจังหวัด
๖	การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามนโยบายคสช.	ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี ต้องประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในส่วนของตน ตามนโยบาย คสช. ให้ประชาชนรับทราบ โดยใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่าย ผ่านวิธีการไปตามว่าประชาชนอยากรู้อะไร ก็ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทั่วกัน	ทุกหน่วยงาน
๗	การจัดการขยะ	ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัญหาประชาชนร้องเรียนมากเรื่องขยะล้นเมือง ให้เน้นมาตรการในการแยกขยะ ไม่ใช่พอประชาชนแยกขยะแล้ว แต่การจัดการขยะกลับรวมขยะใส่รถคันเดียวเหมือนเดิมอีก อย่างนี้ก็แก้ปัญหaxyขยะไม่ได้	กทม.
๘	การผังเมือง	การจัดการผังเมือง ไม่ควรให้มีความคดเคี้ยวมาก อาจเปลี่ยนแปลงเท่าที่ทำได้ โดยการตีกรอบใหม่ในรูปแบบที่มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด เช่น หากจะมีเขตเมืองใหม่ก็วางผังเมืองให้เป็นกรอบที่ไม่คดเคี้ยวมากนัก	ยผ.